
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหนา้ทีแ่ทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
วันพฤหสับดีที ่ ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชมุพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑  ชั้น ๖ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

------------------------------------------------ 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. พลตํารวจตรีชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๔. นายจรัสโรจน์  บถดําริห์ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๖. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๗. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๘. รองศาสตราจารย์สมชาย  ปฐมศิร ิ กรรมการ 
๙. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

    (นางอรสา ภาววิมล) 
๑๐. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายสุภัทร  บุญส่ง) 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  จุลกะเสวี ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ผลภักดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
๓. นางจตุพร  อรุณกมลศร ี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ุเดช  นนท์แสงโรจน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
๕. นางสาวเพชรรัตน์  พรหมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี 
๖. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาวณัฐฐนันท์  ป้อมพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาวดาวใจ  รักษ์หริัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. นางสาวปาณิสรา  วงษ์ชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๑. นางสาวธิดารัตน์  ทองประส ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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๑๒. นายศิริพงศกร  ชูสังข ์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๓. นายธีระ  ละมลุตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๔. นายธนดล  โพธาราเจริญ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๕. นายอิทธิชัย  โชติญาณทัศน์ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๖. นางสาวพัชราภรณ์  นิยมสินธ์ุ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม         
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ และนางอรสา ภาววิมล ได้เข้าร่วมพิจารณาเฉพาะ
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพียงวาระเดียว 
  
ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๑.๑.๑  เรื่อง    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxanomy  
   เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

                 ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxanomy เพ่ือการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่    
๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณีแดง โฮมสเตย์ อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งฝ่ายเลขานุการ      
ได้จัดระเบียบวาระการนําเสนอไว้ในระเบียบวาระที่ ๔.๕ ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองกับเรื่องที่ประธาน 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงขอให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๔.๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ต่อจากระเบียบวาระที่ ๑.๑    
โดยขอมอบให้ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นผู้รายงานเก่ียวกับผลการจัดโครงการ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑.๑.๒  เรื่อง  พระราชบญัญติัมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสาระสําคัญของพระราชัญญัติดังกล่าวน้ี ได้บัญญัติในเรื่องของ
มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องต้ังอยู่บนหลัก
คุณธรรม ประกอบด้วย  
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 (๑)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (๒)  ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
 (๓)  กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
 (๔)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
 (๕)  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
 (๖)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
 (๗)  ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  

 นอกจากน้ันยังได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ โดย ก.ม.จ. มีหน้าที่
และอํานาจในการเสนอแนะและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม  
และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อน การดําเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม กํากับ ติดตาม ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินการตามมาตรฐาน               
ทางจริยธรรม เป็นต้น 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

     - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ ๒.๑   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่แทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที ่๔/๒๕๖๒  
     เม่ือวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม
เรียบร้อยแล้ว จํานวน ๔๒ หน้า 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข ทั้งน้ี รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ  
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับรองรายงานการประชุม เน่ืองจากไม่ได้
เข้าประชุมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
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ระเบยีบวาระที่ ๒.๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหนา้ที่แทน 
    สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที ่๕/๒๕๖๒  
    (วาระพเิศษ) เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงาน       
การประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๒ หน้า 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ทั้งน้ี รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ กรรมการปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตว่า ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ ควรตัดมติที่ประชุมข้อ ๑ ออก พร้อมทั้ง
ควรเพ่ิมเติมกรณีใช้อํานาจตามข้อ ๑๐ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย      
การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กําหนดว่า “ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยและ
ตีความในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี” ไว้ในมติที่ประชุมด้วย  
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง  
ระเบยีบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน 
   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

                                         - เลื่อนการพิจารณา - 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนนิการเพื่อให้ได้มาซ่ึงนายกสภา 
   มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์ประกอบ 
   ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามที่กฎหมายกําหนด 

                        - เลื่อนการพิจารณา - 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการพิจารณากลัน่กรองผูส้มควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
   สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

                        - เลื่อนการพิจารณา - 
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ระเบยีบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานผลการพิจารณากลัน่กรองผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก         
มีคําสั่งที่ ๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาฯ เพ่ือดําเนินการให้ได้มาซึ่ง  
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา ๓๖           
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน   

 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดําเนินการตามข้อ ๘ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี     
พ.ศ. ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ปรากฏผลการสรรหา ดังน้ี 

๑. การได้มาซึ่งรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กระทํา ๒ วิธี ดังน้ี 
 ๑.๑ การรับสมัคร ดําเนินการต้ังแต่วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ถึงวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ในวันและเวลาราชการ  
 ๑.๒ การเสนอชื่อโดยคณาจารย์ประจํา ดําเนินการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เขตพ้ืนที่อุเทนถวาย 

๒. การรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ             
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามวิธีในข้อ ๑.๑ ผลปรากฏไม่มีผู้สมัคร 

๓. การเสนอช่ือโดยคณาจารย์ประจํา ตามวิธีข้อ ๑.๒ มีผู้ได้รับการเสนอช่ือ จํานวน ๑๔ ราย ดังน้ี 
   ๓.๑ นายกฤษฎา   อนันตกาลต์ 
   ๓.๒ นายชัยชาญ   วงศ์กระจ่าง 
   ๓.๓ นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ 
   ๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ธีรเวชญาณ 

   ๓.๕ นายทองพูล ทาสีเพชร 
   ๓.๖ นางธัญนันท์ นาคแดง 
   ๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อัจฉริยเมธากร 
   ๓.๘ นายพู่กัน สายด้วง 
   ๓.๙ นายวันโชค เครือหงส์ 
   ๓.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส สิทธิกูล 
   ๓.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีศักด์ิ เย็นมะโนช 
   ๓.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร ์ สุทธิประภา 
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   ๓.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวิชญ์ พูลสง 
   ๓.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 

๔. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น        
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามคุณสมบัติในมาตรา ๒๖   
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามข้อ ๕ ของข้อบังคับฯ      
ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้ตอบรับการทาบทาม ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ปรากฏมีผู้ที่
ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังน้ี 
    ๔.๑ อาจารย์กฤษฎา   อนันตกาลต์  
    ๔.๒ อาจารย์ธัญนันท์   นาคแดง 
    ๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี   เลาะเหม็ง 

๕. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กําหนดให้ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ ๔ (๔.๑ - ๔.๓) 
นําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนําเสนอคนละ
ประมาณ ๒๐ นาที ตอบคําถามประชาคมคนละประมาณ ๑๐ นาที และเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 
สรรหาฯ คนละประมาณ ๑๕ นาที ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคาร กศส. อาคาร ๕ 
ช้ัน ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพ้ืนที่อุเทนถวาย ตามลําดับการจับสลากดังน้ี 
    ๕.๑ อาจารย์กฤษฎา   อนันตกาลต์ 
    ๕.๒ อาจารย์ธัญนันท์   นาคแดง 
    ๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี   เลาะเหม็ง  

๖. คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเพ่ือกลั่นกรองผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังน้ี 
    ๖.๑ อาจารย์กฤษฎา   อนันตกาลต์  
    ๖.๒ อาจารย์ธัญนันท์   นาคแดง 
 ๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี   เลาะเหม็ง 

 เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงนํารายงานผลการพิจารณากลั่นกรอง   
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง  
 ด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑      
ได้ดําเนินการตรวจประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียบร้อยแล้ว 
และได้นําเรื่องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย (ก.ต.ส.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้เชิญอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี จํานวน ๑๙ คน เข้าร่วม    
รับฟังผลการประเมิน โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ และเห็นชอบให้สํานักงานตรวจสอบภายในส่งรายละเอียด         
ผลการประเมินให้แต่ละคณะตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากมีข้อมูลใดต้องการแก้ไข 
ให้แต่ละคณะส่งข้อมูลมายังสํานักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือจะได้สรุปเสนอ
คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาในการประชุมคร้ังถัดไป ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน            
สภามหาวิทยาลัย ซึ่ ง ณ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ มีคณะที่ ขอแก้ไขข้อมูล จํานวน ๑ คณะ คือ                       
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยแจ้งแก้ไขข้อมูล ๓๗ ข้อ จากจํานวน ๔๙ ข้อ สรุปได้ดังน้ี 

๑.  มิติที่ ๑  มิติด้านประสิทธิผล  ขอแก้ไข จํานวน ๑๒ ข้อ  จาก จํานวน ๑๔ ข้อ 
๒.  มิติที่ ๒  มิติด้านคุณภาพ  ขอแก้ไข จํานวน ๙ ข้อ  จาก จํานวน ๑๔ ข้อ 
๓.  มิติที่ ๓  มิติด้านประสิทธิภาพ ขอแก้ไข จํานวน ๔ ข้อ  จาก จํานวน ๖ ข้อ 
๔.  มิติที่ ๔  มิติด้านการพัฒนา ขอแก้ไข จํานวน ๑๒ ข้อ  จาก จํานวน ๑๕ ข้อ 

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณา
ผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไข
ข้อมูลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้ค่าคะแนนผลการประเมินของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และให้นําเสนอ
ผลการตรวจประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ดังน้ี 

 

รายงานการตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. การประเมินผลการปฏบิตัิงานประจําป ีประเมินโดยการประยุกตใ์ชก้ารประเมินแบบสมดลุ   4 มิติ 
(BSC:Balance Scorecard) 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาสรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบสมดุล 4 มิติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้แก่   
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 มิติ 1  ด้านประสิทธิผล  
 มิติ 2  ด้านคุณภาพ 
 มิติ 3  ด้านประสิทธิภาพ 
 มิติ 4  ด้านการพัฒนา 
 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ใช้แบบสมดุล 4 มิติ 
จํานวน 10 ส่วนงาน ดังน้ี 

ลําดบั ส่วนงาน มิติที ่1 มิติที ่2 มิติที ่3 มิติที ่4 
1 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ ดี N/A N/A ดี 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ พอใช ้ ดี N/A N/A 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พอใช ้ ปานกลาง N/A N/A 

4 คณะสัตวแพทยศาสตร์ พอใช ้ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

5 สถาบันเทคโนโลยีการบิน พอใช ้ พอใช ้ ปานกลาง ดี 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ พอใช ้ ดี ปานกลาง พอใช ้

7 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปานกลาง ดี ดี ดี 

8 คณะศิลปศาสตร ์ พอใช ้ ปานกลาง ดี ปานกลาง 

9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร พอใช ้ ปานกลาง ดีมาก ดี 

10 คณะเทคโนโลยีสังคม ปานกลาง ดี ปานกลาง ดี 

 จากตาราง พบว่า ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด โดยประยุกต์ใช้แบบสมดุล 4 มิติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนใหญ่มีประสิทธิผลในระดับพอใช้ (มิติที่ 1) มีคุณภาพระดับดี (มิติที่ 2)    
มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (มิติที่ 3) ด้านการพัฒนามีระดับดี (มิติที่ 4)  

 ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา จําแนกตามตัวช้ีวัด 

มิติ ส่วนงานที่จดัการเรยีนการสอน (10 ส่วนงาน) 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ควรปรับปรุง รวม 

1.ด้านประสิทธผิล 2 2 2 5 4 15 
2.ด้านคุณภาพ 3 5 2 3 0 13 
3.ด้านประสิทธภิาพ 0 3 1 3 1 8 
4.ด้านการพัฒนา 3 6 3 2 1 15 

รวม 8 16 8 13 6 51 

 จากตาราง พบว่า  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด โดยประยุกต์ใช้แบบสมดุล 4 มิติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก 8 ตัวช้ีวัด ระดับดี 16 ตัวช้ีวัด ระดับ       
ปานกลาง 8 ตัวช้ีวัด ระดับพอใช้ 13 ตัวช้ีวัด และระดับควรปรับปรุง 6 ตัวช้ีวัด ดังรายละเอียดผลการประเมิน
รวม 4 มิติ ตามเอกสารแนบ 1 ถึง 4 
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 ข้อสังเกต 

 1. ตัวช้ีวัดโดยประยุกต์ใช้แบบสมดุล 4 มิติบางตัวช้ีวัดหน่วยงานไม่มีข้อมูลสําหรับการรายงาน และ
บางหน่วยงานมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งจะต้องนําไปพิจารณาปรับปรุง ช้ีแจงทําความเข้าใจกับคณะและ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และสามารถใช้ในการประเมินได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากขึ้น 

2.  รายงานการตดิตามและประเมินผลการปฏบิตังิานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
โดยการสอบถามและสัมภาษณ์จากผูเ้กี่ยวข้อง 

  คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ  
มหาวิทยาลัยจากการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย โดยสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะตามลําดับหัวขอ้การสรุปสัมภาษณ์ ดังน้ี  

  1. ด้านการเรียนการสอน 
  2. ด้านการวิจัย 
  3. ด้านการบริการวิชาการ 
  4. ด้านการบริหารจัดการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2561  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ว ่าด ้วย การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน                   
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555  คือ ตรวจสอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ส่วนงาน และระบบการบริหารจัดการในระดับต่างๆให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยการประเมินการบริหารจัดการ ของอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
แต่ละคณะประเมินจากอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน และหน่วยงานสนับสนุน ประเมินจากเจ้าหน้าที่            
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน 

  การปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2561                   
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมี
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมเป็นกรรมการ จํานวน 4 ท่าน 

  ทั้งน้ี การประเมินโดยการสอบถามสัมภาษณ์ สรุปหัวข้อรายงานได้ 4 หัวข้อ คือ (1) การเรียนการ
สอน (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ และ (4) การบริหารจัดการ โดยผู้ให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

วัน/เดือน/ปี เขตพ้ืนที่/วิทยาเขต/หน่วยงาน 
วันที่ 18 กันยายน 2561 เขตพืน้ที่อุเทนถวาย 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
วันที่ 25 กันยายน 2561 เขตพืน้ที่จักรพงษภูวนารถ 

- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- คณะศิลปศาสตร์ 

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ส่วนกลาง (บางพระ) 
- สถาบันเทคโนโลยีการบิน 
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
- คณะสัตวแพทยศาสตร ์
- กองคลัง 
- กองบริหารงานบุคคล 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองนโยบายและแผน 
- กองกลาง 

 
วัน/เดือน/ปี เขตพ้ืนที่/วิทยาเขต/หน่วยงาน 

วันที่ 30-31 ตุลาคม 
2561 

วิทยาเขตจันทบรุ ี
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
- คณะเทคโนโลยีสังคม 
- หน่วยงานสํานักงานวิทยาเขตจันทบุรี จํานวน 9 งาน คือ งานคลัง  
งานกองกลาง(งานบริหารทั่วไป) งานพัฒนานักศึกษา งานวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานวิจัยและพัฒนา  งานส่ง เสริม วิชาการและ  
งานทะเบียน งานบริหารงานบุคคล งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และงาน
นโยบายและแผน 

ข้อค้นพบจากการสอบถามสัมภาษณ์ และข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
 1. การเรียนการสอน 
  1.1 หลักสูตร 

 ข้อค้นพบ 
  1. แต่ละคณะ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาตามระยะเวลาที่กําหนด 
  2. หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดิม โดยแบ่งหลักสูตรไปตามสาขา ไม่มีการปรับปรุง
ให้ทันสมัย และมีการนําหลักสูตรของวิทยาเขตอ่ืนมาใช้โดยไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบท พ้ืนที่และ
นักศึกษาของตนเอง 
   3. หลักสูตรส่วนใหญ่มีจํานวนนักศึกษาน้อยมาก แต่อาจารย์มีจํานวนมาก ซึ่งไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จึงอาจทําให้อาจารย์มีภาระงานสอนน้อยกว่าเกณฑ์ภาระงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการต่อสัญญา
จ้างของพนักงาน การขอตําแหน่งทางวิชาการ และทําให้ขาดการศึกษาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง 
   4. บางหลักสูตรมีการจัดวิชาสหกิจศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร มีการเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา และอาจารย์จะนิเทศนักศึกษาระหว่างปฏิบัติงาน แต่มหาวิทยาลัยยังไม่มี
ระเบียบการเบิกจ่ายเก่ียวกับการสหกิจศึกษาเป็นการเฉพาะ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรพิจารณาปรับปรุงหรือจัดให้มีหลักสูตรใหม่ ซึ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ระหว่างสาขา 
และเพ่ิมประเด็นความต้องการของตลาดและสังคม เช่น สังคมเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สังคม
ผู้สูงอายุ การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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   2. มหาวิทยาลัยควรให้แต่ละสาขาวิชากําหนดลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ที่จะช่วยให้บัณฑิตประสบความสําเร็จ เพ่ือใช้ในการปฏิรูปหลักสูตร และสร้างหลักสูตรให้มีความแตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
  3. มหาวิทยาลัยควรปรับหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และให้
นักศึกษาสามารถนําไปประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
  4. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการทดสอบความรู้ก่อนสําเร็จการศึกษา (Exit-Exam) เพ่ือเป็น
การประกันคุณภาพของนักศึกษาที่จะสําเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทั้งความรู้ความสามารถในเน้ือหาและ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  5. มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทําระเบียบเก่ียวกับสหกิจศึกษา เป็นการเฉพาะเพ่ือช่วยให้การ
บริหารหลักสูตร และการเบิกจ่ายเงินในส่วนของการจัดสหกิจศึกษาเป็นไปได้โดยสะดวกและราบรื่นย่ิงขึ้น 

  1.2 การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 ข้อค้นพบ 

  1. มหาวิทยาลัยได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 แต่มีบางหลักสูตร
กําหนดทักษะของนักศึกษาโดยวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารทั่วๆ ไป (TOEIC : Test of 
English for International Communication) ก่อนที่นักศึกษาจะไปสหกิจศึกษา จํานวน 1 ครั้ง โดยไม่ได้
กําหนดค่าคะแนน TOEIC ที่ควรสอบผ่าน แต่มีบางหลักสูตรกําหนดค่าคะแนนไว้ 
  2. บางหลักสูตรกําหนดให้นักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมทางระบบออนไลน์         
บางหลักสูตรมีโปรแกรมทางด้านภาษาให้นักศึกษาทดสอบ แต่ยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ
สําหรับนักศึกษา  
  3. บางสาขาวิชา อาจารย์ผู้สอนจัดทําสื่อการสอน power point เป็นภาษาอังกฤษ  
  4. บางสาขาวิชาได้เพ่ิมหน่วยกิตการเรียนภาษาอังกฤษจาก 6 หน่วยกิต เป็น 9 หน่วยกิต
  ข้อเสนอแนะ 

 1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษไปในการเรียนการสอนให้มากขึ้นในการสื่อสาร 
หรือจัดให้มี English Program หรือ English Day เพ่ือกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

 2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายให้ทุกคณะ จัดการเรียนการสอนบางรายวิชา                   
ให้เป็นภาษาอังกฤษ 

 3. มหาวิทยาลัยควรกําหนด ให้หลักสูตรที่การปฏิบัติงานจริงต้องใช้ภาษาอังกฤษ มีการสอบ
ติดตามพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกปี อย่างน้อยปีละครั้งเพ่ือให้มีโอกาสได้ผลการสอบ TOEIC       
อย่างน้อย 550 เพ่ือใช้สําหรับสอบคัดเลือกเข้าทํางาน และใช้ในการประกอบอาชีพ 

 1.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ข้อค้นพบ 

  1. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณไว้ที่ส่วนกลาง (บางพระ) เมื่อเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต
ต้องการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา ต้องทําเร่ืองไปยังส่วนกลาง (บางพระ) เพ่ือขออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการ
ดําเนินงานโครงการเป็นครั้งๆไป  

  2. มหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
เป็นการเฉพาะ  

  3. มหาวิทยาลัยมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา และจัดให้มีการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 
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  ข้อเสนอแนะ 
 1. กองพัฒนานักศึกษาควรกําหนดแนวทางพัฒนานักศึกษาที่เหมาะสม และมีการเผยแพร่

ข้อมูลแนวทางให้คณะทราบ  
 2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา   

เป็นการเฉพาะ  
 3. การทําประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ควรผนวกรวมกับของบุคลากรเพ่ือให้สามารถ            

ลดค่าเบ้ียประกันได้ 

  1.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ข้อค้นพบ 
 1. มหาวิทยาลัยมีข้อกําหนดภาระงานอาจารย์ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 
 2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันอาจารย์ให้สร้างผลงานทางวิชาการ และให้ได้รับ

ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
 3. อาจารย์ที่ได้รับตําแหน่งทางวิชาการมีน้อย บางคณะได้เสนอขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดําเนินงานการขอตําแหน่งทางวิชาการ จากกองบริหารงานบุคคล ส่วนกลาง 
(บางพระ) 

 ข้อเสนอแนะ       
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบบริหารงานบุคคลให้ดีย่ิงขึ้น รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการพิจารณา

ตําแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน 
 2. กองบริหารงานบุคคล ส่วนกลาง (บางพระ) ควรจัดทําทะเบียนคุมการขอตําแหน่ง        

ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการรายบุคคล เพ่ือติดตามให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างผู้เก่ียวข้อง 
 3. คณะควรมีการติดตามการขอตําแหน่งทางวิชาการจากกองบริหารงานบุคคลเป็นระยะ 

 2. การวิจัย 
 ข้อค้นพบ 
 1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการทําวิจัยอย่างต่อเน่ือง 
 2. บางสาขามีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้เก่ียวกับการทําวิจัย 

ให้กับอาจารย์ในบางสาขา  
 3. ผลงานการวิจัยของอาจารย์มีน้อย จะมุ่งเน้นวิจัยในสาขาที่มีความเฉพาะ และขาดการวิจัย

ในเชิงบูรณาการระหว่างสาขา/คณะ 
 4. มีการทําวิจัยในช้ันเรียนของอาจารย์ในบางสาขาวิชา 
 5. มีการทําวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการในบางสาขาวิชา เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มหาวิทยาลัย 

และผู้ประกอบการ เช่น การผลิตนํ้าสํารอง การผลิตนํ้าทุเรียน การวิจัยเก่ียวกับถั่งเช่า การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  
ไม้กฤษณา และได้รับงบประมาณในการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

 6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มีโรงงานต้นแบบที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์      
ได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐาน GMP โดยมีภาคธุรกิจมาจ้างให้ผลิต 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนําผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 2. หาแหล่งเงินทุนในการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการทําวิจัย

ร่วมกันเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเน่ือง  
 3. การจัดทําโครงการวิจัยควรนํายุทธศาสตร์ของประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณา

ดําเนินการจัดทําโครงการและเสนอของบประมาณบูรณาการยุทธศาสตร์จากหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ของยุทธศาสตร์น้ันๆ เพ่ือให้ได้รับงบประมาณอย่างต่อเน่ือง    

 4. นําผลงานวิจัยมาใช้ในการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย เช่น การจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

3. การบริการวิชาการ 
 ข้อค้นพบ 
 1. บางคณะมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือหารายได้ โดยไม่ได้ใช้

งบประมาณของมหาวิทยาลัย  
 2.  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และมีกลุ่มเป้าหมาย         

ในการให้บริการวิชาการ  
 3. บางคณะมีโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน 
 4. คณะศิลปศาสตร์มีการวัดความรู้ และการให้บริการวิชาการ การสอนและสอบ TOEIC 

สอนภาษาญ่ีปุ่น ให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอก ให้บริการวิชาการจัดที่ ชุมชนปากแม่ นํ้าประแส         
จังหวัดระยอง และเป็นมัคคุเทศก์บรรยายเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการบริการวิชาการให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกโดยจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะหลักสูตรตามกระแสสังคม เช่น      
การดูแลผู้สูงอายุ การดํารงชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เป็นต้น 

 2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการจัดโครงการบริการวิชาการที่ทําเกิดรายได้ พร้อมกับ            
การให้บริการต่อสังคมให้มากขึ้น 

 3. มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการบริการจัดโครงการ
บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

 4. การบริหารจัดการ 
     4.1การจัดโครงสร้างและอัตรากําลัง  

 ข้อค้นพบ 
 1. เขตพ้ืนที่อุเทนถวายมีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงาน ที่มีการแบ่งหน้าที่แยกย่อย     

ตามงานที่ทํา ส่งผลทําให้มีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนมาก มีภาระงานซ้ําซ้อนกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน      
ของคณะกับสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

  2. คณะศิลปศาสตร์มิได้อยู่ในโครงสร้างที่เป็นทางการ จึงไม่สามารถของบประมาณแผ่นดิน
ของตนเองได้ จําเป็นต้องใช้งบประมาณร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไม่เพียงพอ     
ต่อการดําเนินงานของคณะฯ 
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 3. บางหน่วยงาน ไม่มีการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละ
ตําแหน่ง ทําให้บุคลากรไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ส่งผลให้ไม่สามารถวัดผลการทํางานของบุคลากรแต่ละรายได้อย่างชัดเจน 

 4. การจัดระบบงานที่ไม่มีการแยกงานระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่กับคณะ จึงมีปัญหาในการ
ทํางานร่วมกัน การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และระหว่างเขตพ้ืนที่อ่ืน 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรทบทวนการจัดโครงสร้างและอัตรากําลังใหม่ให้เหมาะสมกับขนาด และลักษณะงาน    

ที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนบุคลากรที่เกินความจําเป็นไปยังหน่วยงานอ่ืน และสามารถ
จัดบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทของงานและปริมาณงานได้ดีขึ้น รวมทั้งใช้บุคลากรร่วมกันได้มากขึ้น 

 2. ควรนําเรื่องการจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เ พ่ือรับรองเป็นหน่วยงานในโครงสร้างของมหาวิทยาลัย  เ พ่ือให้สามารถของบประมาณแผ่นดิน                
เป็นค่าดําเนินงานของคณะได้ 

 3. ให้กองบริหารงานบุคคลเร่งดําเนินการจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ให้ครอบคลุมทุกตําแหน่งงาน 

 4. ให้หน่วยงานต่างๆ จัดทําระบบการทํางานให้ชัดเจน กําหนดการดําเนินการต่างๆ รวมท้ัง
เอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละขั้นตอน การดําเนินงานของแต่ละกระบวนงานอย่างชัดเจน และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
ในสังกัดทราบเพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน  

4.2 บุคลากร 
 ข้อค้นพบ 

1. ไม่มีระบบติดตาม ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ 
2. พนักงาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่ และขอบเขตงานของตนเอง 
3. แผนพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
4. ข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. จัดทําทะเบียนคุมผลงานทางวิชาการรายบุคคลของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับบุคลากร 
 2. กองบริหารงานบุคคลควร จัดทําหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ Job 

description ของแต่ตําแหน่ง และแต่ละหน่วยงาน 

4.3 แผนงานและงบประมาณ 
 ข้อค้นพบ 
 1. มีการกําหนดการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามประกาศของประเทศ และนโยบาย

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย การร่างแผนการใช้จ่ายทําโดยคณะ ผ่านกองนโยบายและแผน เสนอต่อ   
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 

 2. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จึงถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ในการดําเนินการอ่ืน 
 3. หลายคณะไม่ทราบเงินงบประมาณคงเหลือ ทําให้ไม่สามารถนําเงินที่เหลือไปใช้จ่าย       

ในส่วนอ่ืนที่จําเป็นได้ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ

อย่างใกล้ชิด โดยกําหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผน และผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นประจํา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และกรณีมีผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ให้รายงาน
ปัญหาต่อผู้บริหารหาแนวทางการแก้ไข 

 2. ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เหมาะสมในทางปฏิบัติ 

 3. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของหน่วยงานใน
สังกัดอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆเพ่ือจะได้สามารถแก้ไขปัญหา หรือหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น     
เพ่ือช่วยให้ผลการดําเนินงานของหน่วยงานมีโอกาสสําเร็จลุล่วงตามแผนงานได้ดีขึ้น  

 4. มหาวิทยาลัยควรนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการจัดทํารายงานผลการเบิกจ่าย เพ่ือให้
สามารถรายงานผลการเบิกจ่ายให้ทันเวลา 

 5. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของประเทศ แผนแม่บท และแผนปฏิรูปประเทศ 

4.4 การเงิน  
 ข้อค้นพบ 

  1. การเบิกจ่ายทุนการศึกษาของอาจารย์ล่าช้า ทําให้อาจารย์ต้องสํารองเงินค่าใช้จ่าย           
ในการศึกษาไปก่อน เน่ืองจากมีกระบวนการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน ส่งผลให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาเดือดร้อน 
  2. ผู้ปฏิบัติงานการเงินของคณะ และสํานักงานวิทยาเขต/เขตพ้ืนที่ มีความเข้าใจหลักเกณฑ์
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรงกัน ทําให้งานล่าช้า และผู้ขออนุมัติเบิก ยุ่งยากในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย 
  3. มหาวิทยาลัยมีการประกาศใช้มาตรการประหยัดในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามคําสั่ง
การของอธิการบดี แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบยังไม่ได้ทําความเข้าใจในเรื่องน้ีกับผู้เก่ียวข้องอย่างชัดเจน ทําให้
เกิดปัญหาความไม่พึงพอใจ และมีการทักท้วงอยู่เสมอ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. กองคลัง ส่วนกลาง (บางพระ) ควรกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ี
ชัดเจน ทั้งเวลา และผู้รับผิดชอบ และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ  
  2. กองคลัง ส่วนกลาง (บางพระ) ควรจัดทําแนวปฏิบัติเก่ียวกับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
เผยแพร่เอกสารบน เว็บไซด์ และจัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติ  
  3. กองคลังจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรับทราบปัญหา
ในการปฏิบัติงาน ทําความเข้าใจร่วมกัน และกําหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพ่ือช่วยลดข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ิมพูนศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

 4.5 การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน 
 ข้อค้นพบ 
 เขตพื้นที่/วิทยาเขต จัดทํางบการเงินล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2552  หมวด 5 การทําบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 37 ส่งผลให้       
การจัดทํารายงานทางการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยล่าช้า 
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 ข้อเสนอแนะ 
 เขตพ้ืนที่/ วิทยาเขต ต้องเร่งจัดทํารายงานการเบิกจ่ายและงบการเงินให้แล้วเสร็จ            

ตามข้อกําหนด เพ่ือส่งให้กองคลังส่วนกลาง(บางพระ) ตรวจสอบและบันทึกบัญชีพร้อมทั้งจัดทํางบการเงินรวม
ของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2552 หมวด 
5 การทําบัญชีและรายงานการเงิน และรายงานให้ผู้บริหารทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน       
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบริหารและการตัดสินใจต่อไป 

4.6 พัสดุ 
 ข้อค้นพบ 

  1. การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ หลายคณะ/หน่วยงาน มีครุภัณฑ์ทั้งที่ใช้ในการจัดการเรียน       
การสอนและปฏิบัติงานชํารุด เมื่อแจ้งซ่อม ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ เน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้ากว่าแผนฯ เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  3. การตรวจสอบครุภัณฑ์ล่าช้า และการโยกย้ายครุภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเร่ือง
ทะเบียนครุภัณฑ์ทราบ ส่งผลให้การตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจําปียุ่งยาก และอาจรายงานครุภัณฑ์
คลาดเคลื่อนได้ 
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการแยกรายการพัสดุ และครุภัณฑ์ 
โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
  5. ส่วนใหญ่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคําขอของหน่วยงานโดยไม่ได้จัดทําแผนฯ ทําให้มีการซื้อ      
จํานวนมากครั้ง และบางคร้ังจัดซื้อได้ล่าช้ากว่าความต้องการในการใช้งาน   
  ข้อเสนอแนะ 
  1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการบํารุงรักษา แผนการซ่อมแซม และรายงานผล            
การดําเนินการ เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. การซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียนการสอน ต้องจัดลําดับความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ                   
ของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซม และกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และต้องมีการรายงานผล      
การปฏิบัติงานต่อหัวหน้างานเป็นประจํา 
  3. กองคลัง (ส่วนกลาง) ควรจัดทําแนวปฏิบัติด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมดูแล 
และการรายงาน เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซด์ และจัดอบรมซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเพ่ือปฏิบัติ      
เป็นแนวทางเดียวกัน 
  4. งานพัสดุควรสํารวจความจําเป็น ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุและรายการซื้อครุภัณฑ์
ตามท่ีได้รับงบประมาณ เพ่ือดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถลดจํานวนคร้ังในการจัดซื้อ และ          
ซื้อได้ตรงตามเวลาที่ผู้รับบริการต้องการได้มากขึ้น 

4.7 ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 ข้อค้นพบ 
 1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใช้งานได้ ไม่ต่อเน่ือง และหยุดชะงักบ่อยครั้ง เน่ืองจาก

การเช่ือมต่อระบบไม่เสถียร และเกิดจากอุปกรณ์เสียหายจากภัยธรรมชาติหรือหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด                 
แต่หน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรเพ่ือการป้องกันปัญหา หรือการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน  
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือซื้ออุปกรณ์สํารองสําหรับใช้ทดแทนในระหว่างการซ่อมแซม

อุปกรณ์ที่ชํารุด 
 2. ทบทวนการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบสารสนเทศ ระหว่างส่วนกลาง และเขตพ้ืนที่  
 3. ควรนําระบบ Video Conference มาใช้ในการประชุม เพ่ือประหยัดงบประมาณและ

เวลาในการเดินทาง 

 4.8 การสื่อสารข้อมูลระหว่างส่วนกลาง เขตพื้นที่/วิทยาเขต 
   ข้อค้นพบ 
 1. มีการใช้ระบบ e - Document  มาใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน         

และระหว่างเขตพ้ืนที่ แต่ปรากฏว่า ในทางปฏิบัติการรับส่งหนังสือจากระบบ  e - Document ระหว่าง      
เขตพื้นที่/วิทยาเขต ส่วนกลาง มีความล่าช้า เน่ืองจากการใส่รหัสหน่วยงานผิดพลาด ส่งเอกสารในระบบแล้ว
ไม่ได้ส่งต้นฉบับเอกสารให้กับหน่วยงานผู้รับเรื่อง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการทํางานกับระบบ e - Document และทําคู่มือรหัส

หน่วยงาน เพ่ือใช้ภายในเขตพ้ืนที่/วิทยาเขต และหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งเอกสาร 
 2. ปรับปรุงระบบการทํางานของมหาวิทยาลัยให้มีความเช่ือมโยงทั้งส่วนกลาง เขตพื้นที่/

วิทยาเขต เพ่ือให้การทํางานมีความคล่องตัว และรวดเร็วย่ิงขึ้น รวมทั้งให้ข้อมูลมีความเช่ือมโยงกัน            
เพ่ือสามารถนําไปใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้ดีขึ้น 

 3. สร้างหน่วยงานส่ือสารองค์กรเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
องค์กรทั้งต่อบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นกรณีเร่งด่วน
ภายใน ๓๐ วัน สําหรับปัญหาที่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข ขอให้ดําเนินการให้เป็นรูปธรรมภายใน     
๖๐ วัน 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔.๔ เรื่อง รายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
   ตะวันออก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

                        - เลื่อนการพิจารณา - 
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ระเบยีบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง รับทราบบทสรุปโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxanomy  
   เพื่อการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
สรุปเรื่อง  

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีกํากับ
ดูแลด้านวิชาการ (ดร.จตุพร อรุณกมลศรี) และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง Bloom’s Taxanomy เพ่ือการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมณีแดง โฮมสเตย์ อําเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการสัมมนารวมจํานวนทั้งสิ้น ๖๕ คน 

 บัดน้ี การจัดโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และบรรลุผลในระดับที่น่าพอใจ กล่าวคือ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้รับความรู้เก่ียวกับ Bloom’s Taxanomy และเกิดความเข้าใจพอเพียงที่จะนําไปใช้ ทั้งน้ี 
มหาวิทยาลัยฯได้จัดเตรียมแผนในการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ ที่จะให้หลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนต้องมีการนําแนวทางเกี่ยวกับ Bloom's Taxonomy มาประยุกต์ใช้อย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของหลักสูตร    
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ       
ได้หารือกันแล้วว่า อาจกําหนดให้มีการใส่รายละเอียดเกี่ยวกับการนํา Bloom's Taxonomy มาใช้ พร้อมทั้ง
เห็นสมควรที่จะนําเอกสารประกอบการสัมมนาในโครงการดังกล่าวน้ี เผยแพร่ต่อบุคลากรทุกคณะภายใน
มหาวิทยาลัยฯอีกทางหน่ึงด้วย  

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

 นายเดชา ดีผดุง กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ข้อสังเกตว่าในการจัด
โครงการครั้งน้ีสืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯมีปัญหาในเรื่องของการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการวาง
ระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับรัฐบาลกําหนดให้ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน 
ดังน้ัน จึงขอให้บันทึกสาระสําคัญสําหรับเป็นข้อมูลในบทสรุปของโครงการในหัวข้อดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) บันทึกสรุปเพ่ิมเติมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ “ประมุขศิลป์” ซึ่งหมายถึง คุณลักษณะของการ
เป็นผู้นําที่ดี และมีหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง“ประมุขศิลป์” อันเป็นคุณลักษณะของผู้นําที่ดี จะมีคุณลักษณะทั้งหมด 
๑๒ ข้อ ได้แก่ ๑) เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพท่ีดี ๒) เป็นผู้ประกอบด้วย “หลักธรรมาภิบาล” ๓) เป็นผู้ประกอบด้วย 
สัปปุริสธรรม ๔) เป็นผู้รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ๕) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ ๖) เป็นผู้รู้จักปกครองดูแล         
๗) เป็นผู้รู้จักการพัฒนาบุคลากร ๘) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ๙) เป็นผู้มีความคิดพัฒนา ๑๐) เป็นผู้สํานึกใน
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ๑๑) เป็นผู้เสียสละ ๑๒) เป็นผู้มีความมั่นใจตนเองสูง ซึ่งหลักการดังกล่าวน้ีเป็น
ศาสตร์ที่พระอาจารย์ ดร.สายัณท์ อินทวีโร (อินทรกําแหง) ได้จากการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์การปกครอง     
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ในหลักสูตรการบริหารสาธารณะหรือการบริหารราชการแผ่นดิน ช้ันปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด    
แล้วนํามาเช่ือมโยงกับหลักศาสนาพุทธ จนมาเป็นบทสรุปของคุณลักษณะความเป็นผู้นําที่ดีที่นักปกครอง      
นักบริหารพึงมี และ/หรือ ควรปลูกฝังให้มีในตน และในระดับรองลงไป ประกอบด้วย 

 ๑.๑) ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมของนักปกครอง นักบริหารที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๒) เป็นผู้ประกอบการด้วยสัปปุริสธรรม 
 ๑.๓) รู้จักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (เหฏฐิมทิศ) 
 ๑.๔) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุ 
 ๑.๕) รู้จักปกครองบังคับบัญชา ด้วยหลัก “อ่อนนอก แข็งใน” ด้วยหลัก ๙ ป. 

 ๑.๖)  รู้จักวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยการแนะ นํา สั่ง สอน อบ รม บ่มนิสัย ให้เป็นคนดี   
มีคุณภาพและคุณธรรม 
 ประมุขศิลป์ คือ คุณลักษณะความเป็นผู้ นําที่ ดี (Good Leadership) น้ัน มีอยู่ใน
ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้เป็นหัวหน้า ผู้นําคนได้มากเพียงไร ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้นําคนน้ัน ย่อมสามารถ
นําตนและหมู่คณะ ไปถึงความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย หรือเกินเป้า กล่าวคือ ย่อมถึงความสําเร็จอย่างได้ผลดี  
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพียงน้ัน  

๒) ให้บันทึกเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับ Bloom’s Taxanomy ให้ครบถ้วนในประเด็นที่
สําคัญที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ระดับ ประกอบด้วย 

- เรียนเพ่ือให้เกิดการจําอย่างเดียว 
- เรียนเพ่ือความเข้าใจ 
- เรียนแล้วสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ 
- เรียนแล้วสามารถสร้างตําราใหม่ได้ 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยฯ นําข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยฯไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา   
ระเบยีบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่ 
   ผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
                        - เลื่อนการพิจารณา - 
 
 
 
 



- ๒๐ - 
 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหนง่ 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สรุปเรื่อง  

 ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก         
มีคําสั่งที่ ๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการให้ได้มาซึ่ง             
ผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามความในมาตรา ๓๖       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี      
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการ    
ตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 
๒๕๕๔ ที่กําหนด “ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมรายช่ือผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ และพิจารณา
กลั่นกรองเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่เหมาะสมจํานวนอย่างน้อยสองคนแต่ไม่เกินสามคน แล้วจัดทําบัญชีรายช่ือ
ตามลําดับตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา” เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเห็นสมควรเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสม          
ต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือก จํานวนสามคน เรียงตามลําดับ
ตัวอักษร ดังน้ี 
 ๑.  อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์  
  ๒. อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก       
ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กําหนดให้ “สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งต้ังบุคคล        
จากบัญชีรายช่ือตามข้อ ๘ จํานวนหน่ึงคนเป็นคณบดี โดยการลงคะแนนลับ  
 ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 กรณีไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึง ให้ลงคะแนนรอบที่สองระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเสียง
สูงสุดสองอันดับแรก โดยในรอบน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด” 

 ในการน้ี จึงนําเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรด
พิจารณาการนําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                  
ของผู้ที่ได้รับการสรรหา จํานวน ๓ คน ประมาณคนละไม่เกิน ๑๕ นาที และตอบข้อซักถาม คนละไม่เกิน       
๑๐ นาที  ก่อนการพิจารณาลงมติเลือก โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร ดังน้ี 



- ๒๑ - 
 
 

 ๑. อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์  
  ๒. อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จึงเรียนเสนอต่อคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกและแต่งต้ังผู้มีความเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๙ ต่อไป  

การพิจารณา 
 ก่อนเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระ ที่ประชุมได้หารือแนวปฏิบัติ รวม ๒ ประเด็น ดังน้ี 

๑) ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นตรงกันว่า ควรมีคําถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ๑ คําถาม และในการ
ต้ังประเด็นคําถามกับผู้นําเสนอแผนการพัฒนาคณะฯ ควรกําหนดให้เป็นคําถามเดียวกันและเป็นกรรมการฯ 
ท่านเดียวกันในการถามคําถาม  โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้  พลตํารวจตรี ชุมศัก ด์ิ  พฤกษาพงษ์                  
เป็นผู้ถามคําถามดังกล่าว 
 ๒) เน่ืองจากฝ่ายเลขานุการได้แจ้งว่า อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง ได้มีหนังสือแจ้งขอไม่นําเสนอ
แนวทางการบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน่ืองจากติดภารกิจเดินทาง   
ไปต่างประเทศ เป็นผลให้ในวันน้ี จะมีการนําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์      
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพียง ๒ ราย คือ  
 ๑) อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 

 คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้พิจารณา
กรณีราย อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง โดยมีความเห็นว่าไม่ควรตัดสิทธ์ิอาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง ในการลงคะแนน 
เลือกให้เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน่ืองจากมิได้กําหนด
ไว้ในข้อบังคับฯ ว่าต้องนําเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาคณะฯ ดังน้ัน ในการนําเสนอแนวทางการบริหาร
และพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการตอบคําถามของผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวันนี้ จะมีผู้นําเสนอเพียง ๒ ราย คือ 
 ๑) อาจารย์กฤษฎา   อนันตกาลต์ 
 ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 

 ภายหลังการรับฟังการนําเสนอแนวทางการบริหารและแผนพัฒนาคณะฯ ของผู้ได้รับการ   
เสนอช่ือทั้งสองคนแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งที่ประชุมในวันน้ีมีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา



- ๒๒ - 
 
 

มหาวิทยาลัยฯ เข้าประชุมทั้งหมดจํานวน ๙ คน ปรากฏผลคะแนนรอบแรก คือ ๑) อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์ 
ได้คะแนน ๑ คะแนน  ๒) อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง ไม่ได้รับคะแนน และ ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง 
ได้คะแนน ๓ คะแนน และมีผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด จํานวน ๕ คะแนน จึงไม่มีผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดตามความในข้อ ๙ วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังน้ัน จึงต้องดําเนินการตามความในข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔            
ข้อ ๙ วรรคสาม ที่กําหนดให้ “กรณีไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกว่าก่ึงหน่ึง ให้ลงคะแนนรอบที่สองระหว่างผู้ที่ได้   
คะแนนเสียงสูงสุดสองอันดับแรก โดยในรอบน้ีใช้คะแนนเสียงข้างมากตัดสิน หากคะแนนเสียงเท่ากัน              
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด” ซึ่งผู้ได้คะแนนเสียงสูงสุดสองอันดับแรกในการลงคะแนนรอบแรก 
คือ ๑) อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์ และ ๒) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง คณะกรรมการฯ                   
จึงได้ดําเนินการลงคะแนนลับ รอบที่สอง ปรากฏผลคะแนนคือ ๑) อาจารย์กฤษฎา อนันตกาลต์ ได้คะแนน           
๑ คะแนน และ ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี เลาะเหม็ง ได้คะแนน ๒ คะแนน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี        
เลาะเหม็ง จึงเป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ตามความในข้อ ๙ วรรคสาม ของข้อบังคับฯ 

 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  เลาะเหม็ง       
ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก พร้อมทั้งเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย การสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในการลงคะแนนและหลักเกณฑ์การตัดสิน เพ่ือให้เกิด                 
ความเหมาะสมกับการได้มาซึ่งตําแหน่งผู้บริหาร 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมมีมติ เลือกและแต่งต้ัง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อารี  เลาะเหม็ง เป็นคณบดีคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ และสถา ปัตยกรรมศาสต ร์  ซึ่ ง เ ป็นผู้ ที่ ไ ด้ รั บคะแนนเสี ยงข้ า งมากตามความ                   
ในข้อ ๙ วรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การสรรหาคณบดี                
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
      

ระเบยีบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณเงินรายได้) 
   ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จากงบดําเนนิงาน  
   เป็นงบรายจ่ายอ่ืน  

สรุปเรื่อง 

ด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินรายได้) จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน  
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลูกจ้างโครงการ วงเงิน ๒๔๗,๘๐๐ บาท ซึ่งกองนโยบายและแผนพิจารณาแล้ว   
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เห็นควรให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดําเนินงานไปเป็นงบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารจัดการลูกจ้างโครงการ เพ่ือมิให้ขัดกับหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดําเนินงาน และกองคลังเห็นชอบ         
ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ผลผลิต/งบรายจ่าย งบประมาณ ผลผลิต/งบรายจ่าย งบประมาณ 
ผลผลิตผูส้ําเรจ็การศึกษา      
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๔๗,๘๐๐ ผลผลิตผูส้ําเรจ็การศึกษา      
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๔๗,๘๐๐

๑. งบดําเนินงาน 
     - ค่าวัสดุ 

๒๔๗,๘๐๐ ๑. งบรายจ่ายอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลูกจ้างโครงการ 

๒๔๗,๘๐๐

รวมทั้งสิน้ ๒๔๗,๘๐๐ รวมทั้งสิน้ ๒๔๗,๘๐๐
 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๕ วรรคสาม กําหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย   
พิจารณาอนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย” แต่เน่ืองจาก            
เรื่องดังกล่าวมีความจําเป็นและเป็นกรณีเร่งด่วน ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการแจ้งเวียนวาระการประชุมให้กับ
คณะกรรมการ ก.บ.ง. ทุกท่านพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ก.บ.ง. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณเงินรายได้)                  
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน จํานวนเงิน ๒๔๗,๘๐๐ บาท 
(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(งบประมาณเงินรายได้) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน 
จํานวนเงิน ๒๔๗,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 
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 ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง พิจารณาการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณเงินรายได้)  
   ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จากงบดําเนนิงาน  
   เป็นงบรายจ่ายอ่ืน  

สรุปเรื่อง 

 ด้วย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินรายได้) จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลูกจ้างโครงการ วงเงิน ๘๐๓,๔๐๐ บาท ซึ่งกองนโยบายและแผนพิจารณาแล้ว
เห็นควรให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดําเนินงานไปเป็นงบรายจ่ายอ่ืน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ   
บริหารจัดการลูกจ้างโครงการ เพ่ือมิให้ขัดกับหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดําเนินงาน และกองคลังเห็นชอบให้โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้หน่วยงานสามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจอย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัย                 
โดยมีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังน้ี 

 

ผลผลิต/งบรายจ่าย งบประมาณ ผลผลิต/งบรายจ่าย งบประมาณ 
ผลผลิตผูส้ําเรจ็การศึกษา       
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘๐๓,๔๐๐ ผลผลิตผูส้ําเรจ็การศึกษา      
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๘๐๓,๔๐๐

๑. งบดําเนินงาน 
     - ค่าวัสดุ 

๘๐๓,๔๐๐ ๑. งบรายจ่ายอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ลูกจ้างโครงการ 

๘๐๓,๔๐๐

รวมทั้งสิน้ ๘๐๓,๔๐๐ รวมทั้งสิน้ ๘๐๓,๔๐๐
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย เงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๕ วรรคสาม กําหนดไว้ว่า “การเปลี่ยนแปลงระหว่างงบรายจ่าย ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัย   
พิจารณาอนุมัติโดยผ่านคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย” แต่เน่ืองจากเร่ือง
ดังกล่าวมีความจําเป็นและเป็นกรณีเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการแจ้งเวียนวาระการประชุมให้กับ
คณะกรรมการ ก.บ.ง. ทุกท่านพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ ก.บ.ง. ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว                   
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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จึงเรียนเสนอคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งบประมาณเงินรายได้)                 
ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน จํานวนเงิน                  
๘๐๓,๔๐๐ บาท  (แปดแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(งบประมาณเงินรายได้) ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จากงบดําเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอ่ืน 
จํานวนเงิน ๘๐๓,๔๐๐ บาท (แปดแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบรหิารการเงินและทรัพย์สิน 
   ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก              
ได้มีคําสั่งฯที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์อํานวย คําต้ือ รองอธิการบดี 
เป็นกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) และต่อมาได้มีคําสั่งฯที่ ๒๐/๒๕๖๑       
ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แต่งต้ัง นายสุจิตร มหาพิรุณ รองอธิการบดี เป็นกรรมการบริหารการเงิน       
และทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย แทน รองศาสตราจารย์อํานวย คําต้ือ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง             
รองอธิการบดี น้ัน  

 เน่ืองจาก ขณะนี้ นายสุจิตร มหาพิรุณ ได้พ้นจากตําแหน่งรองอธิการบดี ทําให้ต้องพ้นจากการ
เป็นกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย ตามคําสั่งฯ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่             
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับ นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง. ได้พ้นจาก          
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง ทําให้ต้องพ้นจากการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง. และนายเกษมพงษ์ 
วิทยศักด์ิพันธ์ุ ตําแหน่งนิติกร ผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง. ได้ลาออกจากการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง.  

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอแต่งต้ังกรรมการ ก.บ.ง. ดังน้ี  
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ ผลภักดี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี เป็นกรรมการ ก.บ.ง.  
๒) นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง  
 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง. 
๓) นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย ตําแหน่งนิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง.   
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มติที่ประชุม 

  ที่ประชุมอนุมัติการแต่งต้ัง ๑) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ ผลภักดี รักษาราชการแทน         
รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ก.บ.ง. ๒) นางณฐากาญจน์ จันด้วงกุลพัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการ      
กองคลัง เป็นผู้ ช่วยเลขานุการ ก .บ .ง .  และ ๓ )  นางสาวพิราวรรณ เลิศวัฒนวินัย ตําแหน่งนิติกร                 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.บ.ง. ตามเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพภายในมหาวิทยาลัย 

กรอบระยะเวลา ๕ ป ี

 รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้เสนอขอความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมฯ ในการดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก ทั้ง ๔ เขตพ้ืนที่การศึกษา กรอบระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งจะทําควบคู่ไปกับแผนแม่บท ๒๐ ปี     
พร้อมทั้งเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
เป็นประธาน นายสําเร็จ วงศ์ศักดา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นกรรมการ อธิการบดี
และรองอธิการบดี เป็นกรรมการ โดยขอความเห็นชอบเป็นหลักการในการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ และเงินสะสมมหาวิทยาลัยฯ ในการดําเนินโครงการ ทั้งน้ี จะดําเนินการโดยไม่ให้
กระทบกับแผนการใช้เงินอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 

ข้อสังเกตคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 

๑) คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เคยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
เก่ียวกับการจัดทําแผนแม่บท และผังแม่บทมหาวิทยาลัยฯแล้ว ดังน้ัน การจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนา      
ด้านกายภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ กรอบระยะเวลา ๕ ปี สมควรกําหนดให้เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน 

๒) การขอใช้งบประมาณต่างๆ ในการดําเนินการ ควรจัดทําเป็นแผนดําเนินงานและ                  
แผนการใช้จ่ ายเ งิน  เ พ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆ  ที่ เ ก่ียวข้องตามระเบียบก่อนนําเสนอ                   
สภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชมุ 

 ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และมอบอธิการบดีดําเนินการจัดทํารายละเอียดต่างๆ            
ของแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะงบประมาณที่จําเป็นต้องใช้ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการชุดต่างๆที่เก่ียวข้อง
ตามระเบียบฯ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยฯพิจารณาอีกคร้ัง 
 
 

 



- ๒๗ - 
 
 

 
ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม โดยกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป   

คือ วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

 

ปิดการประชมุเวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
  
 

นายสุภัทร  บุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา  จุลกะเสวี 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

นางอรสา  ภาววิมล 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


